



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อส่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ และคำสั่งที่ ๒๖๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน แล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่งการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการการคัดเลือกและเลือกสรรได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสาร ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรร หรือ ก.อบต. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกและเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายถวัลย์ โขมโนทัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน


เอกสารแนบท้ายประกาศ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

สังกัด กองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๔๐๐๑	นายประเสริฐ ประทีปทอง	
๐๔๐๐๒	นางสาวสุธิดา จำปิมาย	
๐๔๐๐๓	นางสาวศศิโสภา จำปิมาย	

สังกัด กองช่าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๕๐๐๑	นายธีระพงษ์ วิวิหส์สุข	
๐๕๐๐๒	นายอานนท์ สินธุ์รัมย์	

(ลงชื่อ)   
(นายถวัลย์ โขมโนทัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน